
การประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ประจ าปี 2563 

วันจันทร์  28  กันยายน  2563 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

-------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายสมคิด     ชัยวิบูลย์ธรรม  ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายวิวัฒน ์   หลิวทอง  รองประธานสภาเทศบาลฯ 
3. นายพีรพงศ์   เหลืองอร่าม  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  

  4. นางกรรญา   บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
5. นายกิตติพันธ์   พุ่มพ่วง   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  

  6. นายอาราม   บุญพาสุข  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
  7. นายนฤต   อิทธิตระการ        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒   

8. นายธีระยุทธ    อังสนานนท์         สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
  9. นายสมชาย   ชูสุวรรณประทีป  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  
  10. นายพิศิษฐ   อินทร์เสวก  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายอภิชัย   เกิดพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายกิติศักดิ์               วัฒนสิงห์ด ารงค์  นายกเทศมนตรี 
2.  นายอุทัย    โฉมไสว   รองนายกเทศมนตรี 
3.  นายไพโรจน์   เอ่ียมนิ่ม   รองนายกเทศมนตรี 
4.  นายสุวัฒน์   เศรษฐหิรัญ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5.  นายชูเดช   กีระกิตติวาทย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี   
6.  นายจ านงค์   เรืองเกษม  ปลัดเทศบาล 

  7.  นายวิเชษฐ ์   จิตต์ยม   รองปลัดเทศบาล  
  8.  นางสาวศศิชา  สุกสี   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  9.  นางสาวจันทร์ทิพย์  ลามิตร   ผู้อ านวยการกองคลัง 

         10.  นางรชาดา   กมลพัฒนะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 11.  นางมัทนาพร  สาไพบูลย์  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

          12.  นางนลินพรรณ  กัจจายะนันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
  13.  นายศราวุธ   ทองพรม  นักประชาสัมพันธ์ 
      14.  น.ส.ณิษา    พวงวงศ์ษา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  15.  นายสัมฤทธิ์  ต่ายธานี   กรรมการชุมชนที่ 2 
  16.  นางจเร   รอดเสถียร  ประธานชุมชนที่  4 
  17.  นางสาวสมใจ  ปักเงิน   กรรมการชุมชนที่ 6 
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พิธีก่อนเริ่มประชุม   นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          

น าคณะสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ       
และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ร่วมพิธีสวดมนต์ไหว้พระ  

เริ่มประชุมเวลา    13.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ รายงานมีสมาชิกท่านใด ขาด ลา ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)    

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง ลากิจ  1  ท่าน   
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  1. นายอภิชัย เกิดพิทักษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ลากิจ 

มติที่ประชุมสภา    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง         
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2563 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ได้ร่วมตรวจสอบรายงานการประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) คราวท่ีแล้ว  

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ   หากท่านสมาชิกจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้ระบุเลขหน้า และระบุบรรทัด
(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม)  บรรทัด เพ่ือความสะดวกครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมไหม หากไม่มี                 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล

  หนองม่ วง สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้ งที่  2  ประจ าปี  2563               
  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  2563 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่ อง  การพิจารณาอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.1 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) พ.ศ. 2563 ส านักปลัดเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ  

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน  
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 งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ      

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและ      
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ    
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่               ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 เหตุผล 
 เนื่องจาก ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ เดิมช ารุด และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน         

จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         โดย
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

     โอนเพิ่ม  
         ส านักปลัดเทศบาล 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
          งานบริหารทั่วไป (00111) 
         งบลงทุน  
          หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
          ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) 

     โต๊ะสแตนเลสอเนกประสงค์ แบบพับ (เงินรายได้)   
     จ านวน 55,000 บาท 
       -  เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจั ดซื้ อ โต๊ะสแตนเลสอเนกประสงค์  แบบพับ                
     จ านวน  10  ตั ว  โ ดยมี ร ายละ เ อี ยด  ร ายะ เ อี ยดคุณลั กษณะ                 
     พ้ืนฐานตามเอกสารที่ได้มอบให้กับท่านประธานและสมาชิกสภา            
     ท่านไปแล้วนั้น 
     - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ถือปฏิบัติ          
     ตามหนั งสื อกระทรวง  มหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว1989                
     ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคา        
     ที่ เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เ พ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ใช้ ในการ            
     ปฏิบัติงานสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและการ          
     ให้บริการประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้น 
      - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565  (เพ่ิมเติม/                    
     เปลี่ยนแปลง ) ครั้งที่ 2/2563  ผ 03 หน้า 1 

      โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 (เงินรายได้)  จ านวน 40,000 บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 ไม้สักแกะลาย           
     ปิดทองล่องชาด 
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     -  เ ป็ น ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี ก า ห นด ไ ว้ ใ นบั ญชี ม า ต ร ฐ า นค รุ ภั ณฑ์                    
     ถือปฏิบัติ ตามหนั งสื อกระทรวง  มหาดไทยที่  มท 0808.2/               
     ว1989 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาด           
     หรือราคาที่ เคยจัดซื้ออย่างประหยัด เ พ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์              
     ใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน         
     และการให้บริการประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้น   
     -  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่ น  พ .ศ .  2561 -  2565 แก้ ไข               
     (ครั้งที่ 1/2563) ผ 03 หน้า 1 

     เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย       
     กว่า 19 นิ้ว (เงินรายได้) จ านวน 17,000 บาท           
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน ส านักงาน                      
     จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง โดยมี             
     คุณลั กษณะ พ้ืนฐาน  ตาม เอกสารที่ ไ ด้ มอบให้  ท่ านประธาน                   
     และสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้วนั้น 
     โดยที่รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน          
     การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม         
     2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563                  
 - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565                
  (อ้างถึง : หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่  มท 0810.3                
  /ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 

     เครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank          
     Printer) จ านวน 1 เครื่อง (เงินรายได้) ราคา 4,300 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก           
     พิมพ์  ( Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่ อง  โดยมีคุณลักษณะ           
     พ้ื นฐ าน  ร ายละ เ อียดตาม เอกสารที่ ไ ด้ มอบให้ ท่ านประธาน                 
     และสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้วนั้น 
     - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ          
     จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563         
     ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
     - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (อ้างถึง :             
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931       
     ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 

     เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)              
     (เงนิรายได้) ราคา 2,600 บาท จ านวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
     ทั้งสิ้น 5,200 บาท 
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     เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า จั ดซื้ อ เ ค รื่ อ ง พิม พ์ เ ล เ ซอร์ ห รื อ  LED ขาวด า                      
     (18 หน้า/นาที)  จ านวน 2 เครื่อง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,200 บาท    
     โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเอกสารที่ ได้มอบให้ท่านประธาน             
     และสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้วนั้น 
     - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ          
     จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563      
     ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
     - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (อ้างถึง :              
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931          
     ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 

     เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (เงินรายได้)   
     ราคา 2,500 บาท  
     เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง ส า ร อ ง ไฟ ฟ้ า  ข น าด  800 VA                 
     จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ           
     พ้ื น ฐ านร ายละ เ อี ยดตาม เ อกสา รที่ ไ ด้ มอบ ให้ ท่ านประธ า น                  
     และสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้วนั้น 
     - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ          
     จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563      
     ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
     - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (อ้างถึง :             
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931         
     ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 

     โอนลด 
     ส านักปลัดเทศบาล 
     แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
      งานบริหารทั่วไป (00111) 
     งบด าเนินงาน (530000) 
      หมวดค่าตอบแทน (531000) 
      ค่ าตอบแทนผู้ ปฏิบั ติ ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องกรปกครอง                    
     ส่วนท้องถิ่น (310100)  จ านวน  124,000.- บาท 
      (ตั้งไว้  440,000.- บาท   คงเหลือ 327,000.- บาท) 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  124,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น         
     สี่พันบาทถ้วน)  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล      
     หนองม่วง เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)   
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง               
(นายนฤต อิทธิตระการ)   ผมน าย นฤ ต  อิท ธิ ต ร ะ ก า ร  สม าชิ ก ส ภ า เท ศบ าล ฯ  เ ข ต  2                    
     เรียนปรึกษาท่านประธานครับ คือจริงๆผมไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับ       
     เรื่องการโอนงบประมาณ หากมีความจ าเป็นทางสภาเราก็ต้องอนุมัติ      
     เพียงแต่ว่าผมมองแบบนี้ครับท่านประธาน โดยปกติเมื่อก่อนเวลา        
     เ ร าท า เทศบัญญั ติ ห รื ท า งบประมาณ กั บตอนนี้ ผ ม พิจ ารณา                 
     โดยส่วนตัวว่า มีความตั้งใจกันมาน้อยแค่ไหนการโอนงบประมาณ       
     นะครับท่านประธานสมัยก่อนไม่บ่อย แต่เดียวนี้บ่อยมาก แต่ละกอง    
     พอนึกกันได้ก็ขอโอนตอนที่ท่านท างบประมาณกันท าไมท่านไม่ท า       
     กันให้เรียบร้อย คือถ้ามันจ าเป็นแล้วมาขอโอน เห็นด้วย แต่ถ้าแบบนิดๆ
     หน่อยๆ เหมือนนึกขั้นได้ก็ท ากันที่นี้สภาเทศบาลนะครับ คืออยาก      
     ให้ความส าคัญกับการประชุมสภากันด้วย เรื่องนี้ผมฝากถึงเจ้าหน้าที่       
     นะครั บ  ไม่ เ กี่ ย วกับท่ านผู้ บ ริ ห ารคื ออยากฝากให้ เ จ้ าหน้ าที่                   
     เ ว ล าแต่ ล ะกองท่ านอยาก ได้ อะ ไ รท่ า นมี ค ว ามจ า เป็ น อะ ไ ร                 
     ท่านลงในงบประมาณเลยเลยครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชีแจงครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)    ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง       
     ในเรื่องการโอนงบประมาณ ก็คงจะได้แจ้งให้กับท่านประธานและสมาชิก     
     ได้ รับทราบ อันดับแรกเลยก็คือการโอนงบประมาณที่ เหลือจ่ าย                 
     จากโครงการต่างๆ รวมถึงเป็นงบประมาณที่เราต้องตั้งไว้ตามระเบียบ         
     กระทรวงมหาดไทย เช่นเงินเดือนเราจะเห็นว่างบประมาณส านักปลัด         
     โอนลดมาจากค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กร       
     ปกครองส่วนท้องถิ่น ก่องช่างเองซึ่งตอนนี้เราไม่มีผู้อ านวยการกองช่าง      
     แต่เวลาที่เราท างบประมาณเราต้องตั้งเงินเดือนไว้ด้วยพอเราตั้งเงินเดือน     
     ผู้อ านวยการกองช่าง งบประมาณของเรา ก็จะไปอยู่กับส่วนนั้น เวลาที่        
     สวนราชการของบประมาณมา ตอนที่ เราท าเทศบัญญัติแต่ละกอง             
     เค้าก็อยากได้ครับ แต่ เรามีความจ าเป็นต้องตัดออกเพราะว่าเกิน               
     งบประมาณที่ เราตั้ งไว้  เราเลยมาคิดกันว่าถ้าปลายปีมีงบประมาณ               
     ที่เหลือจ่ายค่าตอบแทนหรือโครงการต่างๆ และไม่ได้น ามาใช้จริงๆ            
     เราจะขออนุมัติสภาเพ่ือใช้ เงินเหลือจ่ ายตรงนี้ ให้ เป็นประโยชน์                    
     รวมถึงงานก่อสร้างบางโครงการเราก็ต้องใช้วิ ธีนี้ ครับ ซึ่ งการตั้ ง                  
     งบประมาณมีระเบียบค่อนข้างรัดกุม ซึ่งผมจะให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ       
     อธิบายเพ่ิมเติมครับ 
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ปลัดเทศบาลฯ    ตามระเบียบงบประมาณนะครับ ต้องตั้งตามเกณฑ์งบประมาร อย่างเช่น 
นายจ านงค์   เรืองเกษม   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงจะมี เกณฑ์ก าหนดว่ารถแต่ละคันต้องตั้ งอย่างไร             
     ค่าซ่อมแซมรถยนต์บางคันเราใช้นิดเดียวแต่เกณฑ์การตั้งงบประมาณ         
     ตามระเบียบให้ตั้ งสู งเลย และค่าใช้จ่ ายบุคคลกร เช่นเรามีกรอบ                
     อัตราก าลัง 20 คน พนักงานเรามีแค่ 12 คน เวลาเราตั้งงบประมาณ          
     เราต้องตั้งตามกรอบอัตราก าลังคือ 20 คน  สุดท้ายในปีหนึ่งๆ งบพัฒนา    
     แทบไม่มีเลย ซึ่งเราต้องอาศัยงบประมาณเหลือจ่ายเหล่านี้โอนเพ่ือมาใช้           
     ดังกล่าวครับ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายนฤต อิทธิตระการ)   ผมนายนฤต อิทธิตระการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอขอบคุณ     
     ท่านนายกและท่านปลัดที่ได้ให้ลายละเอียดนะครับ คือจริงๆแล้ว         
     งบประมาณค่าตอบแทนต่างๆ ผมไม่ได้ติดใจตรงนี้  อย่างที่ท่านปลัด      
     เรี ยนยกตั วอย่ างค่ าซ่อมบ ารุ ง เหตุ ใดต้องตั้ งสู ง เลย  นั้ นสิครับ               
     เพ่ืออะไร ที่ผมมองว่าวัสดุอุปกรณ์บางอย่างผมมองว่า ถ้าท่านน่าจะ     
     บริหารจัดการได้ดีกว่านี้ ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)    ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง       
     ผมน้อมรับและจะน าไปปรับปรุงครับ ก่อนที่จะลงมติ  ผมขอแจ้ ง                
     ให้ทราบว่ า ณ ปัจจุบันเท่ าที่ ผมให้กองคลังรวบรวมงบประมาณ                 
     ที่ เหลือจ่ ายเฉพาะปีนี้ ที่ ตั้ งไว้ แล้ วไม่ ได้ ใช้  ประมาณหกล้ านบาท                  
     ซึ่งเกิดจากการที่เราต้องตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ท่ีระเบียบก าหนดครับ 

 ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ขอมติที่ประชุม เรื่องพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักปลัดเทศบาล 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.2 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) งบประมาณ พ.ศ. 2563 กองคลัง ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ  

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 
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 หลักการ 
     ตามระ เบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยวิ ธี ก าร งบประมาณ                
     ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ .  2541 แก้ ไข เ พ่ิม เติ ม                
     (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง        
     งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด            
     ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ       
     เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ     
     สภาท้องถิ่น 
     เหตุผล 
     เนื่องด้วยทางเทศบาลต าบลหนองม่ วงได้รับโอนย้ายพนักงาน              
     เทศบาล ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สังกัดกองคลัง           
     และกองคลังมิได้มีการตั้ งงบประมาณรายจ่ายประเภทรายจ่าย             
     ค่าครุภัณฑ์ส านักงานไว้รับรองในการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะท างาน           
     ระดับ  3-6, เก้าอ้ีส านักงาน  งบประมาณรายจ่ายประเภทรายจ่าย      
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์     
     เลเซอร์ หรือ LED ชนิดขาวด า เครื่องส ารองไฟฟ้า เครื่องสแกนเนอร์      
     ส าหรับไว้ใช้ใน งานธุรการประกอบกับงานพัสดุ และง านจัดเก็บ          
     รายได้  มีปริมาณที่ เ พ่ิมขึ้น  มีระเบียบข้อกฎหมายภาษีตั วใหม่              
     ก าหนดให้ต้องมีการส ารวจข้อมูล จัดเก็บข้อมูลฐานภาษีใหม่ทั้งหมด     
     ท าให้งานจัดเก็บรายได้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์          
     ในการจั ด เ ก็บข้ อมู ล ฐานภาษี ต่ า งๆ  พร้ อม เครื่ อ งปริ้ น เ ตอร์                   
     ส าหรับการปริ้นเอกสารแจ้งประชาสัมพันธ์ หรือการจัดท าหนังสือ        
     แจ้งการภาษีให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ  
     ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่ าง              
     มีประสิทธิภาพจึ งขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณไปตั้ งจ่ ายเป็น              
     รายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการโดยมีรายละเอียด         
     ดังนี้ 
     โอนเพิ่ม 
     แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
     งานบริหารงานคลัง (00113) 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) 
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (411100) 
     โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 (เงินรายได้)  จ านวนเงิน 5,000.- บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียด  
     ดังนี้ 
     - โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 
     - หน้าโต๊ะไม้อัดกรุขอบด้วยไม้จริง 
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     - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ        
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่       
     22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ     
     อย่ างประหยัด เ พ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ ใช้ ในการปฏิบัติ งาน             
     สามารถเ พ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานและการให้บริการ             
     ประชาชนของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้น 
     - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565                  
     (อ้างถึง : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว  
     2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 

     เก้าอ้ีส านักงาน (เงินรายได้)  จ านวนเงิน  2,000.- บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว โดยมี  
     รายละเอียด ดังนี้ 
     - แบบมีพนักพิง มีที่ท้าวแขน 
     - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติ        
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่       
     22 มิถุนายน 2552 จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อ     
     อย่างประหยัด เ พ่ือให้พนักงานมีครุภัณฑ์ ใช้ ในการปฏิบัติ งาน             
     สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน   
     ของพนักงานเทศบาลให้ดีขึ้น 
     - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้างถึง :  
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931      
     ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 

     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) 
     เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด     
     ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  (เงินรายได้)  จ านวนเงิน 51,000.- บาท  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน   
     (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 3 เครื่อง             
     โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน รายละเอียดตามเอกสาร          
     ที่ได้มอบให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้วนั้น 
     - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้างถึง :         
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931         
     ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
     -  รายละ เ อียดตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน                
     การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม          
     2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 

     เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)              
     (เงินรายได้)  จ านวนเงิน 7,800.- บาท 
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     เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า จั ดซื้ อ เครื่ อ ง พิม พ์ เล เซอร์  หรื อ  LED ขาวด า                 
     (18 หน้า/นาที )  จ านวน 3 เครื่ อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน              
     รายละเอียดตามเอกสารที่ได้มอบให้ท่านประธาน และสมาชิกสภา       
     ทุกท่านไปแล้วนั้น 
     - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้างถึง :         
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931         
     ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
     - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ          
     จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563     
     ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 

     เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (เงินรายได้)                   
     จ านวนเงิน 7,500.- บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA           
     จ านวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน รายละเอียดตามเอกสาร     
     ที่ได้มอบให้ท่านประธาน และสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้วนั้น 
     - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้างถึง :         
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931          
     ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
     - รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ          
     จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563        
     ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 

     สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป (เงินรายได้)             
     จ านวนเงิน 3,200.- บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป           
     จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน รายละเอียดตามเอกสาร     
     ที่ได้มอบให้ท่านประธาน และสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้วนั้น 
     - ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (อ้างถึง :         
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931          
     ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 
     -  รายละ เ อียดตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน               
     การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม          
     2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 

     โอนลด 
     แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
     งานบริหารงานคลัง (00113) 
     งบบุคลากร (520000) 
     หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 
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     ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 
     รายการเงินเดือนพนักงาน (220100) (เงินรายได้)   
     จ านวนเงิน  76,500.-  บาท  (ตั้งไว้ 2,039,100.- บาท, 
     เหลือ 389,750.- บาท) 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,500.- บาท  
     (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
     ขอได้ โปรดน า เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง              
     เพ่ือพิจารณาต่อไป  

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมต ิ
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ที่ประชุม เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 กองคลัง 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.3 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) งบประมาณ พ.ศ. 2563 กองช่าง  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ  

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยวิ ธี การงบประมาณ                

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอน         
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือ โอนไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่                 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 เหตุผล 
     เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็นในการจัดท า              
     โครงสร้ า ง พ้ืนฐานงานถนน เ พ่ือแก้ ไขปัญหาความเดือดร้ อน                 
     ของประชาชนในพ้ืนที่ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี     
     งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังมี       
     รายละเอียดดังนี้ 
     โอนเพิ่ม 
     กองช่าง 
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (00310) 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311) 
     งบลงทุน (400000) 
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    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (420000) 
    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) 

     -เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) (เงินรายได้)  
     จ านวนเงิน   33,280.-  บาท  
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)  
     เป็นไปตามหนั งสือด่วนที่ สุ ด  ที่  กค (กวจ) 0405.2 /ว .110                
     ลงวันที่ 5  มีนาคม  2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนด    
     เ งื่ อ น ไ ข แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ สั ญ ญ า แ บ บ ป รั บ ร า ค า ไ ด้  ( ค่ า k)                     
     ไว้ในสัญญาจ้าง  
     - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ล าดับที่ 1) 
     งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
     งบลงทุน (400000)  

    หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (420000) 
    ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) 

     - โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติก                    
     พร้อมรางระบายน้ า  คสล. ซอยเทศบาล 18-1 แยกขวา 1             
     (เงินรายได้) จ านวนเงิน   297,000.-  บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติก พร้อมราง        
     ระบายน้ า คสล. ซอยเทศบาล 18-1  แยกขวา 1 กว้าง 3.30 เมตร     
     ยาว  63.00 เมตร หนา 0 .05 เมตร หรือ พ้ืนที่ ไม่น้ อยกว่ า                
     208 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาล) 
               (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563     
     แบบ ผ.02 หน้า 1 ล าดับ 1) 

     -  โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ผิ ว จ ร า จ ร เ ส ริ ม ผิ ว แ อ ส ฟั ล ท์ ติ ก                            
     พร้อมรางระบายน้ า  คสล. ซอยเทศบาล 18-1 แยกขวา 2              
     (เงินรายได้) จ านวนเงิน   250,000.-  บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติก พร้อมราง            
     ระบายน้ า คสล. ซอยเทศบาล 18-1 แยกขวา 2  กว้าง 3.30 เมตร        
     ยาว 53.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 175         
     ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาล)                     
     - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2563      
     แบบ ผ.02 หน้า 2 ล าดับ 2  

     - โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติก  
     พร้อมรางระบายน้ า คสล. ซอยเทศบาล 18-1  แยกขวา 3       
     (เงินรายได้) จ านวนเงิน   196,800.- บาท 
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     -  โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ผิ ว จ ร า จ ร เ ส ริ ม ผิ ว แ อ ส ฟั ล ท์ ติ ก                      
     พร้อมรางระบายน้ า  คสล. ซอยเทศบาล 18-1 แยกขวา 3              
      (เงินอุดหนุน) จ านวนเงิน   88,200.- บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติก พร้อมราง             
     ระบายน้ า คสล. ซอยเทศบาล 18-1 แยกขวา 3 กว้าง 3.80 เมตร    
     ยาว 61.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 232        
     ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาล)  
     (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2563     
     แบบ ผ.02 หน้า 3 ล าดับ 3 ) 

    โอนลด 
    กองช่าง 
    แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  

     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน (00241) 
     งบบุคลากร  (520000) 

    หมวดรายจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   
    ประเภทรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) 

     รายการเงินเดือนพนักงาน (220100) (เงินรายได้)                  
     จ านวน   335,440.-  บาท 

     (ตั้งไว้  1,216,320.-   บาท , เหลือ   335,440.-   บาท) 
    ประเภทรายจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง (220300) (เงินรายได้)  

     จ านวน  60,000.-  บาท 
    (ตั้งไว้  60,000.-   บาท , เหลือ   60,000.-   บาท) 
    งบด าเนินงาน (530000) 
    ค่าตอบแทน (531000) 
    ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (310300)  

     (เงินรายได้) จ านวน 5,000.- บาท 
    (ตั้งไว้  5,000.-   บาท , เหลือ   5,000.-   บาท) 
    ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)             

     (เงินรายได้) จ านวน  3,664.- บาท 
    (ตั้งไว้  5,000.-   บาท , เหลือ   5,000.-   บาท) 
    ค่าใช้สอย (532000) 
    ประเภทรายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ (320100) 
    - ค่าจ้างเหมาบริการ (เงินอุดหนุนทั่วไป) จ านวน  88,200.- บาท 
     (ตั้งไว้  100,000.-  บาท , เหลือ   88,200.-  บาท) 
    ค่าใช้วัสดุ (533000) 
    ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) (เงินรายได้)                      

     จ านวน  99,704.-  บาท   
    (ตั้งไว้  300,000.-   บาท , เหลือ   99,704.82 บาท) 
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    งานไฟฟ้าและถนน (00242) 
    งบด าเนินงาน (530000) 
    ค่าใช้สอย (532000) 
    ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)              

     (เงินรายได้) จ านวน  50,000.- บาท 
    (ตั้งไว้  50,000.-   บาท , เหลือ   50,000.-   บาท) 
    ค่าวัสดุ (533000) 
    ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) (เงินรายได้)   

     จ านวน 223,272.- บาท 
    (ตั้งไว้  300,000.-   บาท , เหลือ   223,272.-   บาท) 

      รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  865,280.- บาท (แปดแสนหกหมื่น       
     ห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุม         
     สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ขอมติที่ประชุม เรื่องการพิจารณาการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองช่าง 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 3.4 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี         
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) งบประมาณ พ.ศ. 2563 กองการศึกษา ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยวิ ธี การงบประมาณ               

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอน         
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือ โอนไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่                 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 เหตุผล 
 เนื่องจาก โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ    

ชุดเครื่องกรองน้ า ระบบ RO พร้อมถังกรองก าจัดหินปูน และเครื่อง    
ตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  เพ่ือความจ าเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน       
ของราชการในเทศบาลต าบลหนองม่วง อีกท้ังเป็นการอ านวย     
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 ความสะดวกในการใช้งานให้แก่พนักงานและ ผู้มาติดต่อราชการ จึงขอ
อนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ และขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังมีรายละเอียด
ดังนี้ 

   โอนเพิ่ม 
   แผนงานการศึกษา (00210) 

     งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ (541000) 
     รายการร่ายจ่ายค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)  

     ชุด เค รื่ อ งกรองน้ า  ร ะบบ RO พร้ อมถั งกรองก า จั ดหิ นปู น               
     (เงินรายได้) จ านวนเงิน  38,500.- บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ า ระบบ RO พร้อมถังกรอง          
     ก าจัดหินปูน จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด        
     ตามเอกสารที่ ได้มอบให้ท่านประธาน และสมาชิกสภาทุกท่าน             
     ไปแล้วนั้น 

   - เนื่องจากไม่มีรายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์          
   จึงตั้งราคาตามท้องตลาด 
   - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม/          
   เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2/2563) หน้า 3 

     เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน  (เงินรายได้)  
     จ านวนเงิน  10,900.-บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 1 เครื่อง 
     โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานรายละเอียด ตามเอกสารที่ ได้มอบให้                       
     ท่านประธาน และสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้วนั้น 
     รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ         
     เดือนธันวาคม 2562) 
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม/             
     เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 2 / 2563) หน้า 1 

     โอนลด 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  (00263) 

     งบด าเนินงาน (530000) 
     หมวดค่าใช้สอย (532000) 

   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (320300) 
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   - โครงการประเพณีวันสงกรานต์ (กองการศึกษา)  (เงินรายได้) 
   จ านวนเงิน   49,400.-  บาท 

   (ตั้งไว้  150,000.-  บาท   ,  เหลือ  60,000.-  บาท) 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  49,400.- บาท (-สี่หมื่นเก้าพัน              
   สี่ร้อยบาทถ้วน-) 

                 ขอได้ โปรดน า เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง              
     เพ่ือพิจารณาต่อไป  

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ ครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายนฤต อิทธิตระการ) ผมน าย นฤ ต  อิท ธิ ต ร ะ ก า ร  สม าชิ ก ส ภ า เท ศบ าล ฯ  เ ข ต  2                       

ผมเรียนปรึกษาท่านประธานสภาฯ ครับ เพียงแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง    
ใกล้ตัว กองการศึกษาขอระบบเครื่องกรองน้ าระบบ RO เนื่องจาก      
ผมพอที่จะมีความรู้ เกี่ยวกับระบบ Reverse Osmosis อยู่บ้างครับ 
ระบบนี้ดีครับ แต่ว่ามันต้องมีการดูแลที่ดี เครื่องที่ ใช้กันอยู่บางที       
เครื่องเป็นแสน แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการดูแลและบ ารุงรักษา เช่นน้ าที่        
เรากรองออกมา บ้านเรามันเป็นที่ดอนน้ าในบ้านเราส่วนใหญ่ใช้น้ า      
ใต้ ดิ นหรื อน้ าบาดาล เป็ นหลั ก  เพราะฉะนั้ นสารละลายพวก        
ฟอสฟอรัส แคลเซียม พวกนี้จะมีอยู่ในน้ าค่อนข้างสูงท าให้จ าเป็น
จะต้องใช้ระบบ  Reverse Osmosis มาแยกสารละลายพวกนี้ออก    
จากกันครับ แต่ว่าพอแยกออกมาแล้วมันต้องมีการบ าบัดในตั ว          
ของระบบมัน เอง  เช่ นมีการ  Back Wash มี การล้ า งด้ วย เกลื อ            
และหลายๆอย่าง เพราะฉะนั้นตัวละสามหมื่นกว่าบาท ผมเห็น
ความส าคัญในการใช้งานนะครับ เพียงแต่ผมมองว่าไม่นานก็น่า          
จะพังแน่ๆ ผมมองว่าระบบน้ าดื่มมันส าคัญนะครับส าหรับลูกหลาน     
แต่ว่าถ้ามันพังแล้ว ในขณะที่มันพังแล้วยังใช้เครื่องอยู่  การดูแล     
บ าบัดไม่ดี เด็กๆ ลูกหลานเราเกิดกินเข้าไปตรงนั้ นถือว่าอันตราย         
จริงอยู่ว่างบประมาณที่ต้องไปเสียเพ่ือซื้อน้ าดื่ม แต่มันมีความจ าเป็น
เพราะโดยภูมิประเทศบ้านเรามันเป็นแบบนี้ นอกจากว่าเราจะวาง   
ระบบที่ดี และมีพนักงานที่ดูแลและจัดการบ าบัดที่ดี เพราะโรงน้ าดื่ม    
บางโรงขนาดดูแลบ าบัดดีๆ ยังมีปัญหาเลยท่าน เช่นไส้กรอกตัวที่ดีๆ
เกือบๆหมื่น ถ้าไม่มีการล้างไม่มีการ Back Wash ไม่มีการแช่เกลือ       
ไม่มีการสลายประจุไฟฟ้า พักเดียวผมว่าไม่น่าจะเกินสองเดือน          
พังครับ ผมอยากท่านสมาชิกและท่านผู้บริหารรบกวนพิจารณา         
เอางบประมาณตัวนี้ไปใช้อย่างอ่ืนไหมครับ ผมห่วงว่าเครื่องกรองน้ า
ราคานี้ไม่คุ้มน่าจะเอางบประมาณไปใช้ส่วนอื่น ครับ 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายกเทศมนตรี ฯ ขอบคุณท่านนายนฤต อิทธิตระการครับ เพราะจริงๆท่านมีความรู้          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์) เรื่องน้ า ก็ยอมรับครับเพราะทราบว่าน้ าจะให้เด็กนักเรียนรับประทาน        

ผมอยากให้กองศึกษาชี้แจงเรื่องนี้ เพราะเป็นเจ้าของงบประมาณครับ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นางมัทนาพร สาไพบูลย์) ดิฉัน  นางมัทนาพร สาไพบูลย์  ชุ ด เครื่ องกรองน้ า  ระบบ RO                  

ที่ทางกองการศึกษาจะจัดซื้อมาในครั้งเพ่ือให้นักเรียนดื่มคะ 

สมาชิกสภาเขตเทศบาลฯ เขต 2 เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายพิศิษฐ์ อินทร์เสวก) ผมนายพิศิษฐ์  อินทร์ เสวก สมาชิกสภาเขต 2 ขออนุญาติท่าน

ประธานสภาเสนอแบบนี้ครับ ผมมองว่าในกรณีนี้ ทางท่านผู้บริหาร
เ สนอมา เค รื่ อ งล ะ  ส ามหมื่ น ก ว่ า บาท เ ครื่ อ ง มั น เ ล็ ก ไป ไหม                  
หรือท่านผู้บริหารเอากลับไปพิจารณา ขอสภารอบหน้าซื้อเครื่องใหญ่
กว่านี้ดีไหมครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 
(นายนฤต อิทธิตระการ) ผมนายนฤต อิทธิตระการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2  คือแบบนี้ครับ

ท่าน ผมเห็นความส าคัญในรายการนี้  ผมเห็นความส าคัญที่ เรา        
จะต้องมีเครื่องกรองน้ า เพียงแต่ว่าโดยราคาหรืออะไรก็ดี ผมติงเรื่อง   
การบริหารจัดการเครื่องกรองน้ าระดับสามหมื่นกว่าบาท ถ้าเราจะ    
เอามาใช้กับเด็กๆลูกหลาน จ านวนเป็นร้อยๆคน ผมว่าเครื่องมันเล็ก    
ข้อแรกเล็กไป ข้อต่อมาการดูแลบ ารุงรักษาข่อนข้างยาก มันเป็น      
เครื่องที่ข่อนข้างจะเป็นลักษณะประกอบมาเป็นเซตๆนะครับ            
คือหัวใจผมเลยไม่ใช่ผมไม่เห็นด้วยกับครุภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับ                ผม
เห็นด้วย เพียงแต่ว่าถ้าเราจะท าเมนหลักของเครื่องนี้อยู่ที่การดูแลรักษา
ครับ เพราะถ้าเกิดเราไม่ดูแลรักษาไม่มีพนักงานคอยดูแล           น้ าที่
กรองออกมา พอกรอกไม่สะอาดใครจะรู้บ้าง การกรองระบบ Reverse 
Osmosis ก่อนที่ จะเข้ าระบบ  Reverse Osmosis มันจะมี     ชุด 
Softener ตัวเรซิ่นอยู่ในตัว Softener การใช้น้ าผ่านเรซิ่นมันจะ     มี
การเก็บประจุหินปูนอยู่ระดับหนึ่ง แต่ในปริมาตรของเรซิ่น                ที่
มีอยู่น้ าที่ผ่ านมันจะมีชั่ว โมงอยู่  ผ่านกี่ชั่ว โมงแล้วต้องล้างเรซิ่น             
ผมถามว่า ถ้าหากเราไม่มีคนคอยดูแลบริหารเดียวมันก็พัง แต่ถึงท่าน   
จะบอกว่าซื้อเครื่องเป็นแสนเลยก็พังครับ หัวใจมันอยู่ที่การบริหาร
จัดการ การดูแลบ าบัดครับท่าน แต่เครื่องราคาสามหมื่นกว่าบาท       
การดู แลบริ หารจั ดการมันยากมาก  กว่ า เค รื่ อ งตั ว ใหญ่ ครั บ                  
ผมอยากจะชี้แจงกับท่านประธานสภาและท่านสมาชิก ผมเห็นด้วย     
กับความจ าเป็น แต่เหมือนที่ท่านสมาชิกพูดว่าเครื่องเล็กไปไหม 
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       ที่ผมเน้นเป็นหัวใจก็คือ การดูแลบ าบัดครับ ถ้าหากว่าเครื่องเซตนี้      
นะครับท่านสามหมื่นกว่าบาท เวลาที่เราใช้แล้วน้ าที่มีแคลเซียมกับ
หินปูน ถ้ า เป็นบ้ านเราน้ า เข้ า ไปประมาณ 100 ลิตร ต้องทิ้ ง       
ประมาณ 45-50 ลิตร เครื่องตัวนี้ถ้าเราใช้นะครับผมให้ 1 เดือน         
ก็น่าจะเกิดปัญหาแล้วครับ ผมเป็นห่วงเด็กกลัวว่าถ้ากินน้ าที่กรอง        
ไม่ดีพอจะเกิดปัญหาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ พักการประชุม 10 นาทีครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

ประธานสภาเทศบาล ฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เรื่องการพิจารณาการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 กองการศึกษา เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า    
แบบข้ออ่อน จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน  10,900.- บาท 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ   -    เสียง งดออกเสียง   -   เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เรื่องการพิจารณาการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 กองการศึกษา เพ่ือจัดซื้อจัดซื้อเครื่องกรองน้ า 
ระบบ RO พร้อมถังกรองก าจัดหินปูน จ านวน 1 ชุด  จ านวนเงิน  
38,500.- บาท 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  -   เสียง  ไม่เห็นชอบ   10   เสียง  งดออกเสียง   -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้
ผูกพันในปีงบประมาณ 2564 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.1  การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) งบประมาณ 2563 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี ความจ าเป็นต้อง        

จ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2564  ส านักปลัดเทศบาล        
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ ์วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
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     ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ 
     ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ    
     2564 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
     การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง       
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561         
     หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์        
     ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีค ว ามจ า เป ็นต ้อ ง         
     ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน     
     ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

     เหตุผล 

     ตามที่เทศบาลต าบลหนองม่วง ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ          
     ช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงานบริหารงานทั่วไป         
     งานบริหารทั่ วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย             
     ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน และประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
     โ ด ย ได้ รั บ ก า ร โ อน งบประมา ณมาตั้ ง จ่ า ย เ ป็ น ร า ยกา ร ใหม่                     
     ซึ่งไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน       
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติกันเงิน            
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังมิได้            
     ก่ อ ห นี้ ผู ก พั น แ ต่ มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ต้ อ ง จ่ า ย ไ ว้ ก่ อ ห นี้ ผู ก พั น                      
     ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1.  โต๊ะสแตนเลสอเนกประสงค์ แบบพับ  จ านวน 10 ตัว  ราคา            
     ตัวละ 5,500 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 55,000 บาท  (แผนงาน        
     บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์            
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน) 
     2. โต๊ะหมู่บูชา หมู่  9 หน้า 10 ไม้สักแกะลาย  ปิดทองล่องชาด          
     จ านวน 1 ชุด เป็นเงินจ านวน 40,000 บาท (แผนงานบริหาร              
     งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท         
     รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน) 
     3.  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด                
     ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด เป็นเงินจ านวน 17,000 บาท          
     (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า          
     ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
     4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank           
     Printer) จ านวน 1 เครื่องเป็นเงินจ านวน 4,300 บาท (แผนงาน 
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     บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์            
     ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
     5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  
     จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท รวมเป็นเงินจ านวน       
     5,200 บาท (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน     
     หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
     6 .  เ ค รื่ อ ง ส า ร อ ง ไฟ ฟ้ า  ขน าด  800 VA จ า น ว น  1  เ ค รื่ อ ง                   
     เป็นเงินจ านวน 2,500 บาท (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร     
     ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์            
     คอมพิวเตอร์) 
     เหตุผลที่ขออนุมัติกันเงิน  เป็นโครงการที่ ได้รับอนุมัติ ให้ตั้ งจ่าย            
     เ ป็ น ร า ย ก า ร ใ ห ม่  ซึ่ ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง                       
     และเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอได้โปรด    
     น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือพิจารณา          
     ต่อไปครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) เรื่องการพิจารณาการพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  งบประมาณ 2563 ที่ ยั งมิ ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จ า เ ป็ น ต้ อ ง จ่ า ย ไ ว้ ก่ อ ห นี้ ผู ก พั น ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4                   
ส านักปลัดเทศบาล 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  10   เสียง  ไม่เห็นชอบ -  เสียง งดออกเสียง   -  เสียง 
 
ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.2  การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม)        งบประมาณ 2563 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย

ไ ว้ก่ อหนี้ ผู กพัน ในปี งบประมาณ 2564  กองคลั ง  ขอเชิญ
นายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ ์วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง        
 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2564        
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    

การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์  
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 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้
จ่าย เ ง ินนั ้นต่อ ไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รายงาน       
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 เหตุผล 
     ตามที่  เทศบาลต าบลหนองม่ว งได้ รั บจั ดสรรเงินงบประมาณ               
     ช่ว งปลายปี งบประมาณ พ.ศ .2563 ทั้ งนี้ กองคลั งมี รายการ                
     ที่ต้องจัดซื้อครุภัฑณ์ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้อง          
     ใช้จ่ายเงินนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติกันเงินต่อสภา          
     จ านวน 6 รายการ ดังนี้  

     1. โต๊ะท างานระดับ 3-6 จ านวน 1 ตัว งบประมาณ  5,000.- บาท  
     แผนงานบริหารทั่ ว ไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า            
     ครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  
     2. เก้า อ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 2,000. - บาท              
     แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า             
     ครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
     3. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด         
     ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 3 เครื่อง งบประมาณ 51,000.- บาท    
     แผนงานบริหารทั่ ว ไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า              
     ครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     4 .  เ ครื่ อ ง พิม พ์ เ ล เ ซอร์  ห รื อ  LED ขาวด า  (18  หน้ า /นาที )                  
     จ านวน 3 เครื่อง งบประมาณ 7,800.- บาท แผนงานบริหารทั่วไป      
     งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่าย        
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
     5. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่อง งบประมาณ   
     7,500.- บาท แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน      
     หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    
     6. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง           
     งบประมาณ 3,200.- บาท แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง          
     งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            
     รวมงบประมาณทั้งสิ้น  76,500.- บาท โดยได้รับการโอน  
     งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ท าให้ไม่สามารถที่จะก่อหนี้       
     ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนั้น เทศบาลฯ            
     จึงขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         
     ดังกล่าว ไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอได้โปรด       
     น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือพิจารณา         
     ครับ ต่อไป 
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ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ที่ประชุม เรื่องการพิจารณาการพิจารณาอนุมัติ กันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ 
จ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2564      กองคลัง 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  -  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.3 การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) งบประมาณ 2563 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย

ไ ว้ก่อหนี้ ผู กพันในปี งบประมาณ 2564  กองช่ าง  ขอเชิญ
นายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ ์วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่ยังมิได้ก่อหนี้     
ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2564 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย เงิน    

การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์    
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ า เป็นต้องใช้
จ่าย เ ง ินนั ้นต่อ ไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รายงาน      
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิน่ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 เหตุผล 
 ด้วย เทศบาลต าบลหนองม่วง มีโครงการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก        
จึ ง มี ค ว ามจ า เป็ นที่ จ ะต้ อ งขออนุ มั ติ กั น เ งิ นต่ อสภา เทศบาล              
จ านวน 4 รายการดังนี้ 

     1 .  เ งิ นชด เชยสัญญาแบบปรับ ร าคา ได้  ( ค่ า k)  ( เ งิ น ร าย ได้ )                  
     จ านวนเงิน   33,280.-  บาท  ( ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม       
     และโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน    
     หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค)        
     2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติก พร้อมราง            
     ระบายน้ า คสล. ซอยเทศบาล 18-1 แยกขวา 1 (เงินรายได้)  
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     จ านวนเงิน  297,000.-  บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม        
     และโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน         
     และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)  
     3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติก พร้อมราง            
     ระบายน้ า  คสล. ซอยเทศบาล 18-1 แยกขวา 2 จ านวนเงิน              
     250,000. -บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา               
     ง า น ก่ อ ส ร้ า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น  ง บ ล งทุ น   ห มว ด ค่ า ที่ ดิ น                    
     และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) 
     4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวแอสฟัลท์ติก พร้อมราง            
     ระบายน้ า คสล. ซอยเทศบาล 18-1 แยกขวา 3 (เงินรายได้               
     196,800.-บาท)  (เงินอุดหนุน  88,200.- บาท)  จ านวนเงิน           
     285,000.- บาท   (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา             
     ง านก่ อ ส ร้ า ง โ ค ร งส ร้ า ง พ้ื น ฐ าน   งบล งทุ น   หมวดค่ า ที่ ดิ น                   
     และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)  
     เหตุผลที่ขออนุมัติกันเงิน เป็นโครงการที่ ได้รับอนุมัติ ให้ตั้ งจ่าย            
     เ ป็ น ร า ย ก า ร ใ ห ม่  ซึ่ ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง                     
     และเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอได้โปรด    
     น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  เพ่ือพิจารณา         
     ต่อไปครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ที่ประชุม เรื่องการพิจารณาการพิจารณาอนุมัติ กันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี        
ความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ 2564   กองช่าง 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ   10    เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  -  เสียง 

ประธานสภาเทศบาล ฯ 4.4  การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) งบประมาณ 2563 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ จ าเป็นต้องจ่าย

ไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2564 กองการศึกษา  ขอเชิญ
นายกเทศมนตรี ครับ 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกติิศักดิ ์วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง 
 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจ าเป็นต้องจ่ายไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2564 โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 
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 หลักการ  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย เงิน   

การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  
หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์    
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ า เป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 เหตุผล 
     ด้วย โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองม่วง มีโครงการในหมวดค่าที่ดิน         
     และสิ่ งก่ อสร้ า ง  และหมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ที่ ยั งมิ ไ ด้ ก่ อหนี้ ผู ก พัน                  
     แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงมีความจ าเป็น              
     ทีจ่ะต้องขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาล จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

     2. เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 1 เครื่อง ราคา 10,900. -       
     บาท (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       
     งบลงทุ น   หมวดค่ า ครุ ภัณฑ์ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อส ร้ า ง  ประ เภท                 
     รายจ่ายค่าครุภัณฑ์) 
     เหตุผลที่ขออนุมัติกันเงิน เป็นโครงการที่ ได้รับอนุมัติ ให้ตั้ งจ่าย             
     เ ป็ น ร า ย ก า ร ใ ห ม่  ซึ่ ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง                     
     และเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอได้โปรด    
     น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง เพ่ือพิจารณา          
     ต่อไปครับ  

ประธานสภาเทศบาล ฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) ที่ประชุม เรื่องการพิจารณาการพิจารณาอนุมัติ กันเงินงบประมาณ

รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ 2563 ที่ ยั งมิ ได้ ก่ อหนี้ ผู ก พัน                
แต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย ไว้ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 2564      
กองการศึกษา 

มติที่ประชุมสภา           เห็นชอบ  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) 
แก้ไขครั้งท่ี 1/2563 เทศบาลต าบลหนองม่วง 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง          
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)   ข้าพเจ้านายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง    

ด้วย เทศบาลต าบลหนองม่วง มีความจ าเป็นที่จะต้องแจ้งการ  
ประกาศใช้  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 –  พ.ศ.  2565)            
แก้ไขครั้งที่ 1 /2563 ของเทศบาลต าบลหนองม่วง โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
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     หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนา              
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม           
     ถึง (ฉบับที่ 3) พ .ศ . 2561 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ         
     ข้อ  24 ให้ผู้ บริ หารท้องถิ่ นประกาศใช้ แผน พัฒนาท้ องถิ่ น ที่                    
     อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ      
     บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด              
     อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น        
     ทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ           
     โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

      เหตุผล 
     เทศบาลต าบลหนองม่ ว ง  ได้ ป ระกาศใช้ แผน พัฒนาท้ องถิ่ น                     
     (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 /2563 ของเทศบาล       
     ต าบลหนองม่วง เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยด าเนินการ   
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนา              
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม          
     ถึ ง  (ฉบับที่  3) พ .ศ .2561 เป็ นที่ เ รี ยบร้ อยแล้ ว  จึ ง เสนอญัตติ               
     มาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลหนองม่วงทราบต่อไป 

มติที่ประชุมสภา ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง อ่ืนๆ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1  เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง              
(นายกิตติพันธ์ พุ่มพวง)   ผมนายนายกิตติ พันธ์  พุ่มพวง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1              
     อยากจะสอบถามว่าถนน เส้นทางที่ เข้า ไปในโรงเรียนเทศบาล               
     ที่เราประชุมกันในตอนนั้น และสภาก็อนุมัติไปแล้วมีปัญหาอะไร          
     หรือเปล่าพอดีมีชาวบ้านเค้าสอบถามมาครับ เวลาทีฝนตกถนน          
     เละมากและมอเตอร์ไซค์เข้าไปล าบาก ผมจะได้ตอบชาวบ้านได้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ฯ ขอเชิญนายกฯ ชี้แจงครับ 
(นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม) 

นายกเทศมนตรี ฯ เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง                    
(นายกติิศักดิ์  วัฒนสิงห์ด ารงค์)    ข้าพเจ้านายกติิศักดิ ์วัฒนสิงห์ด ารงค์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองม่วง              
     ขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ช่วยติดตาม อย่างน้อยก็ช่วยเป็นปากเสียง      
     ให้พวกเราได้ โครงการนี้ที่ล่าช้าเนื่องจากว่าหลักจากที่เราประชุม         
     สภาผ่านแล้ว เราต้องส่งเรื่องไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เผื่อพิจารณา             
     ซึ่งตอนนี้ทางท่านผู้ว่าก็ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เทศบาล       
     ประกาศท า e-Auction ไปแล้ว ต้อนนี้ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อย      
     แล้วครับ คาดว่าไม่เกินเดือนนี้จะเริ่มท าการก่อสร้างได้ครับ                               
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     ทั้งสองเส้นเลยนะครับ เส้นที่ข้างโรงเรียนมัธยม และเส้นภายใน          
     โรงเรียน,ลานคอนกรีตรอบๆโรงเรียนตอนนี้ก็ท าสัญญาไปหมดแล้ว      
     ครับ 

ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอหรือไม่ครับ                   
(นายสมคิด ชัยวิบูลย์ธรรม) หากไม่มีกระผมขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 

หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง     
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมครับ          

เลิกประชุม 15.30 น. 

(ลงชื่อ)     ผู้บันทึก 
 

(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) 
เลขานุการสภาเทศบาล 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันที่..........................................    

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายวิวัฒน์  หลิวทอง ) 
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
(ลงชื่อ)     

(นายพีรพงศ์  เหลืองอร่าม) 
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)  
(นางกรรญา บุญพาสุข) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

สภาเทศบาลต าบลหนองม่วง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล ฯ สมัยสามัญ  
สมัยที่..........................เมื่อวันที่................................................ 

 

(ลงชื่อ)     
  ( นายสมคิด  ชัยวิบูลย์ธรรม ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองม่วง 

 



  



 


